

**ชื่อเรื่อง** : รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา  
เสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้า สำหรับนักศึกษา โรงเรียนฝึกออาชีพ  
กรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

**ผู้รายงาน** : นางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร

**ชื่อสถานศึกษา** : โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์)

**ปีที่ทำการศึกษา** : 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้าสำหรับนักศึกษา โรงเรียนฝึกออาชีพ กรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้าสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้า โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาวิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้าโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 16 คนโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ด้วย t-test

#### **ผลการวิจัยพบว่า**

1. การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้า ของ โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกออาชีพ กรุงเทพมหานคร ( ม้วน บำรุงศิลป์) มีประสิทธิภาพ 79.41 /79.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้า สำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิชาเสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้า ของ โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร ( ม้วน บำรุงศิลป์) นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 4.27$ )

